

Mga Sagot sa Karaniwang Katanungan (2023.10.1～) Tungkol sa Regalo para sa kasal sa siyudad ng Yokkaichi

Tanong 1: Sino-sino ang kwalipikado?

Sagot: Ang sumusunod na apat ang mga pangunahing ipinapalagay bilang target na mga kinakailangan.

- [1] Isang mag-asawa na bagong nagsumite ng pagpaparehistro ng kasal pagkatapos ng Abril 1, 2023
 - [2] Parehong 39 taong gulang o mas bata ang mag-asawa
 - [3] Dapat ay nanirahan ka sa siyudad ng Yokkaichi sa loob ng 6 na buwan pagkatapos isumite ang rehistrasyon ng kasal.
 - [4] Handang manirahan sa siyudad ng Yokkaichi para sa isang tiyak na tagal ng panahon
- Para sa mga ilalaki na dokumento, kailangan ang kopya ng rehistro ng iyong pamilya, sertipiko ng paninirahan, at sertipiko ng buong pagbabayad ng buwis.



Tanong 2: Bakit kwalipikado ang mga taong wala pang 39 taong gulang?

Sagot: Nagsusulong gumawa ng pambansang sistema sa suporta sa kasal, at itinakda namin ang edad ng suporta sa kasal sa 39 o mas bata, alinsunod sa pambansang programa upang suportahan ang mga bagong kasal. Ang pambansang sistema ay may limitasyon sa kita, ngunit para masuportahan ang malawak na hanay ng mga kabataang mag-asawa na ikinasal at nakatira sa lungsod, lahat ng mag-asawang nagsimula ng bagong buhay ay kwalipikado (nang hindi nagtatakda ng mga limitasyon sa kita) bilang handog na regalo sa kasal.

Tanong 3: Sakop ba ang mga muling mag-papakasal?

Sagot: Kahit na ang muling mag-papakasal ay kwalipikado. Gayunpaman, kung ang alinmang sa mag-asawa ay nakatanggap na ng benepisyong ito sa nakaraan, hindi na sila kwalipikado na makatanggap nito muli.

Tanong 4: Noong kalagitnaan ng Marso 2023, nagsumite ako ng abiso sa kasal sa ibang munisipalidad, at lumipat sa siyudad ng Yokkaichi noong Abril 1, 2023. Kwalipikado ba ako?

Sagot: Hindi kwalipikado, dahil ang pagpaparehistro ng kasal ay mula Abril 1, 2023.

Tanong 5: Noong Abril 1, 2023, nagsumite ako ng pagpaparehistro ng kasal sa ibang munisipalidad kung saan ako nakatira. Nagpaplano akong lumipat sa siyudad ng Yokkaichi sa Agosto dahil sa paglipat ng trabaho.

Sagot: Kwalipikado. Gayunpaman, dahil ang deadline ng aplikasyon ay nasa loob ng 6 na buwan mula sa petsa ng abiso ng kasal, kinakailangan na mag-apply sa loob ng nasabing panahon.

Tanong 6: Parehong mamamayan ng siyudad ng Yokkaichi ang mag-asawa, at pagkatapos ng Abril 1, 2023 ay nagsusumite ng rehistrasyon ng kasal sa siyudad ng Yokkaichi, matapos ng kasal ay ilalagay ko ang aking bagong legal na rehistro sa ibang munisipyo ng pamilya ng aking asawa, sakop pa ba ito?



Sagot: Kung ang petsa ng pagsusumite ng pagpaparehistro ng kasal ay pagkatapos ng Abril 1, 2023, hindi kinakailangan na ang munisipyo na pinagsumitehan nito at ang legal na tirahan ng mag-asawa ay sa siyudad ng Yokkaichi. Pagkatapos nito, kinakailangan na manirahan sa siyudad ng Yokkaichi sa nakatakdang tagal ng panahon.

Tanong 7: Gaano katagal ang nakatakdang tagal ng panahon ng paninirahan?

Sagot: Alinsunod sa Artikulo 2 ng mga alituntunin, ang mag-asawa ay dapat manirahan sa siyudad ng Yokkaichi nang hindi bababa sa dalawang taon mula sa petsa ng pagtanggap ng desisyon na tanggapin ang regalo para sa kasal.

Tanong 8: Kung hindi na ako nakatira sa siyudad ng Yokkaichi pagkatapos kong matanggap ang regalong pera para sa kasal, kailangan ko bang ibalik ito?

Sagot: Hindi namin inaasahan ang mga pagsasauli kung aalis ka sa siyudad ng Yokkaichi dahil sa hindi maiiwasang mga pangyayari na tulad ng paglipat. Kung lumabas na natanggap mo ang regalong pera sa kasal sa pamamagitan ng mali o ilegal na paraan, hihilingin sa iyo na ibalik ito.

Tanong 9: Walang probisyon para sa exemption sa pagbabalik sa mga alituntunin, ngunit ano ang mangyayari kung ang isa sa mag-asawa ay namatay o naghiwalay?

Sagot: Ang Artikulo 7 ay nagsasaad na ang pagbabalik ng pera ay hihilingin kung sakaling ito ay natanggap sa mali o mapanlinlang na paraan. Ang pagkamatay o diborsyo ng isang asawa ay hindi saklaw ng artikulo 7.

Tanong 10: Ang aking asawa at ako ay parehong mamamayan ng Yokkaichi ng dayuhang nasyonalidad, at nagpaplano kaming magsumite ng pagpaparehistro ng

kasal sa Yokkaichi pagkatapos ng Abril 1, 2023. Magiging kwalipikado ba kami?

Sagot: Kwalipikado. Kung parehong dayuhan ang mag-asawa, mangyaring maglakip ng sertipiko ng pagtanggap ng pagpaparehistro ng kasal sa halip na isang kopya ng rehistro ng pamilya. Ang sertipiko ng pagtanggap ay dapat ibigay ng munisipyo kung saan isinumite ang pagpaparehistro ng kasal.

Tanong 11: Mangyaring sabihin sa akin ang daloy hanggang sa matanggap ang pera ng regalo sa kasal.

Sagot: Punan ang iyong pangalan, bank transfer account, atbp. Application Form Para sa Regalong Pera Para sa Kasal sa siyudad ng Yokkaichi, ilakip ang mga kinakailangang dokumento (rehistro ng pamilya, residence card, sertipiko ng kumpletong pagbabayad ng buwis), at isumite ito sa City Hall Children's Future Division_(Maaaring ipadala sa Mail). Pagkatapos ng pagsusumite, susuriin at kumpirmahin namin ang mga dokumento, at kung walang mga depekto sa mga dokumento, idedeposito namin ang regalong pera sa kasal sa loob ng halos isang buwan.

Tanong 12: Saan ako makakakuha ng kopya ng rehistro ng aking pamilya?

Sagot: Mangyaring kunin ito sa munisipyo kung saan matatagpuan ang permanenteng tirahan ng mag-asawa.

Kung ang mag-asawa ay may rehistradong tirahan sa siyudad ng Yokkaichi, maaari nilang makuha ito sa City Hall Citizen's Section, district civic center, at Citizen's Window Service Center. Bilang karagdagan, kung ikaw ay isang My Number card holder at may address at legal na tirahan sa siyudad ng Yokkaichi, maaari mo rin itong makuha sa isang convenience store.



Tanong 13: Nasaan ang window para sa pagkuha ng resident card?

Sagot: Ito ay makukuha sa Yokkaichi City Hall Citizen's Section, bawat district civic center, at civic service center. Gayundin, kung mayroon kang My Number Card at nakatira sa siyudad ng Yokkaichi, maaari mo ring makuha ito sa isang convenience store.

Tanong 14: Nasaan ang window para sa pagkuha ng certificate of completion?

Sagot: Ito ay makukuha sa Yokkaichi City Office Municipal Tax Section.

(Hindi ito makukuha sa bawat district civic center o civic service center.)

Tanong 15: Kung makakatanggap ako ng regalo sa kasal, sasailalim ba ito sa income tax?

Sagot: Ito ay napapailalim sa buwis sa kita bilang pansamantalang kita. Para sa pansamantalang kita, ang isang espesyal na halaga ng bawas na 500,000 yen ay ibabawas kapag kinakalkula ang halaga ng kita, at maliban kung ang kabuuang halaga ng kita na itinuturing na pansamantalang kita ay lumampas sa 500,000 yen taun-taon, ang isang tax return ay hindi kinakailangan.

Bilang karagdagan, ang mga pangkalahatang suweldong manggagawa ay hindi kailangang maghain ng pinal na tax return kung ang kanilang kita maliban sa suweldo ay hindi lalampas sa 200,000 yen.

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na tanggapan ng buwis, dahil maaaring mag-iba ito depende sa indibidwal na mga pangyayari.

